

ข. งานตามนโยบาย

๑. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตั้งเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาประชากร เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเจริญทางรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการเข้าถึงตลาด การเข้าถึงข้อมูล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ปรับบทบาทและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อีกทั้งแผนระดับที่ ๒ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได้ และภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร การพัฒนา Smart Farmer ฯลฯ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) กำหนดหมุดหมายที่ ๑ ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เน้นการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่เน้นเพิ่มมูลค่าสูงของผลผลิตเกษตร โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ตำบล) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น ในการทำเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำเกษตรที่มีความเป็นปัจจุบันทุกเวลา ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ประมวลผล การตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินการทั้งหมดมีการสร้างกลไกการบริหารงานและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ ในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่มีศักยภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบ พร้อมวางแผนการลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ รายหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ชั้น ๓ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้คัดเลือก หมู่ที่ ๓ บ้านบางกล้วย ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง (นำร่อง) พร้อมคัดเลือกชนิดสินค้าคือพืชสมุนไพร เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับหมู่บ้าน โดยมีนายเลอชาย สยงกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานบูรณาการท้องที่ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรักษัสมุนไพรรต่าบบางไทร เข้าร่วมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการทราบ และร่วมกันทบทวนแผนงานโครงการด้านการเกษตรของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในพื้นที่ และยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรรต่าบ บางไทร ได้แก่ เจริญกล้วยหอม และขลุ้ ต่อไป ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ต้นเหจือกปลาหมอ



ต้นขลุ่